



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๑๔๖

วันที่ ๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๒ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.

ความเห็น กสทช. ประวิทย์ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๒

“แม้ กสทช. เคยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร เอาไว้แล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันยังมิได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ออกมาบังคับใช้ ดังนี้ การขออนุญาตของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมการยิงทำดาวเทียมที่ตำแหน่งวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก และการประสานงานการใช้งานตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมดังกล่าวในครั้ง นี้ จึงเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้กำหนดไว้ ประกอบกับเป็นไปตามแนวทางมติที่ประชุม กทค. ที่เคยอนุญาตไว้ ซึ่ง กทค. เคยมีแนวทางเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายดาวเทียมสื่อสารโดยใช้วงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก และ ๗๘.๕ องศาตะวันออก ไว้แล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับบริการดาวเทียมสื่อสาร และบริษัทฯ ไม่อาจเรียกค่าเสียหายใดที่เกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่า มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนที่ต้องพิจารณาและบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

ประการที่หนึ่ง เรื่องสิทธิการใช้คลื่นความถี่ หากขอขเขตการอนุญาตของบริษัทฯ เป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมแล้ว จะต้องด้วยมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ คือต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูล ซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ควรส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้ความเห็น เพื่อความรอบคอบและเป็นที่ยุติทางกฎหมาย

ประการสอง เรื่องการได้มาซึ่งสิทธิการใช้วงโคจร ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีหนังสือยืนยันมาแล้วว่า อยู่ในอำนาจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม กทค. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และยังเป็นเงื่อนไขก่อนที่การอนุญาตให้เพิ่มบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น การอนุญาตให้เพิ่มบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโครงข่ายผ่านดาวเทียม เลขที่ ๓๓/๕๕/๐๐๒ ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมการยิงทำดาวเทียมที่ตำแหน่งวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก และการประสานงานการใช้งานตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมดังกล่าว จึงต้องพิจารณาด้วยว่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่จะต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่หรือไม่ และสิทธิการใช้วงโคจรเป็นไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุม กทค. ที่เคยอนุญาตไว้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อสงวนที่สำคัญในการอนุญาตเรื่องนี้”